

BÁO CÁO**Kết quả triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh báo cáo kết quả triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Trà Vinh như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụ thể như: Kế hoạch số 355-KH/TĐTN-BTG, ngày 09/3/2021 về việc "*Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026*", Kế hoạch số 377-KH/TĐTN-BTG, ngày 14/6/2021 về việc "*Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*", Kế hoạch 446-KH/TĐTN-BTG, ngày 29/10/2021 về việc "*Tuyên truyền phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025*", Kế hoạch số 414 KH/TĐTN-BTG, ngày 14/10/2021, về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" giai đoạn 2021 – 2026 và nhiều văn bản khác triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Theo đó, các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Từ đó đã tạo thành đợt

sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đoàn cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, trưởng, phó các phòng, ban Tỉnh đoàn và cán bộ đoàn chủ chốt các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham dự Hội Nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có **218** đồng chí tham dự.

- Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh vào ngày 14/7/2021, có **44** cán bộ đoàn chủ chốt tham dự. Thành phần tham dự gồm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, quán triệt các cấp bộ đoàn triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp, tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên học tập các nội dung của nghị quyết, qua đó thể hiện tinh thần tiên công và khí thế hành động của tuổi trẻ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Tỉnh đoàn tổ chức hội thi trực tuyến “*Ánh sáng soi đường*” tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả, hội thi đã được thu hút **20.813** cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia thi.

2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Căn cứ kế hoạch của Tỉnh đoàn, **14/14** đơn vị huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều có xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị (*đạt 100 %*).

- Bên cạnh đó, huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị trong việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, học tập lồng ghép vào họp lệ, sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, tuyên truyền lồng ghép vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đoàn, của đất nước nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự, nội dung học tập được quán triệt, tuyên truyền có trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ các nội dung của các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

của Đảng. Kết quả, tính đến tháng 11/2021 toàn tỉnh đã tổ chức **2.464** cuộc học tập, quán triệt (cấp huyện 14, cấp cơ sở 2.450) cho **3.038/3.038** cán bộ đoàn (đạt 100%), **47.425/47.425** đoàn viên (đạt 100%) và tuyên truyền cho **67.130/80.879** thanh niên (đạt 83%). Sau hội nghị học tập, các cấp bộ Đoàn đều có triển khai đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đoàn viên thông qua việc viết bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên đăng tải các baner, inforaphic, khẩu hiệu tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện truyền thông như website Tuổi trẻ Trà Vinh, chuyên trang tuổi trẻ trên Báo Trà Vinh và các trang mạng xã hội của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Mặt mạnh

- Công tác triển khai, các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp bộ Đoàn triển khai, quán triệt cụ thể, thiết thực, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thực hiện, thường xuyên tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; cụ thể hóa trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

- Giúp cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện.

- Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức thực hiện công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết với hình thức sáng tạo như: tổ chức hội thi trực tuyến trên internet và các hội thi tìm hiểu Nghị quyết.

2. Hạn chế

Do số lượng thanh niên đi làm ăn xa ngoài tỉnh nhiều, nên công tác tuyên truyền Nghị quyết đến thanh niên còn gặp khó khăn, đa số các đơn vị thực hiện bằng hình thức gửi tài liệu tuyên truyền đến tận nhà cho thanh niên và qua internet cho các thanh niên đi làm ăn xa.

Trên đây là báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWĐ;
- Ban CTTN TWĐ;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Lưu BTG, VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thanh Nhã